



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๑/๒๑๐๖

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการดำเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

ของ ๓ หน่วยงาน

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๒) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ขอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองตรวจราชการ และศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทั้ง ๒ หน่วยงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานมายังกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอเรียนว่าได้รวบรวมผลการดำเนินงานการร้องเรียน ร้องทุกข์ การเสนอความเห็น และการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ของ ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๑. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๒. การบริหารจัดการเรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความเห็น ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

๓. การร้องเรียน ร้องทุกข์ กองตรวจราชการ
การนี้ เห็นควรนำผลการดำเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑) รับทราบผลการดำเนินงาน

๒) อนุญาตให้นำผลการดำเนินงาน ฯ ๓ หน่วยงานข้างต้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

รับทราบตามข้อ ๑) /อนุญาตตามข้อ ๒)

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หัวข้อ: ผลการดำเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนของ ๓ หน่วยงาน (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการดำเนินงานการร้องเรียน ร้องทุกข์ การเสนอความเห็น และการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ของ ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ๒. การบริหารจัดการเรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความเห็น ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ๓. การร้องเรียน ร้องทุกข์ กองตรวจราชการ Linkภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล พลอยนลิน คำคุณ (นางสาวพลอยนลิน คำคุณ) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นางสาวพลอยนลิน คำคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	